

Ia H'Drai, ngày tháng 8 năm 2023

Số: /QĐ-BCĐCĐS

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo về
Chuyển đổi số huyện Ia H'Drai năm 2023**

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN IA H'DRAI

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBQGCDs ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-BCĐCĐS ngày 7 tháng 02 năm 2022 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1515/QĐ-BCĐCĐS ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh ban hành Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện năm 2023.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã:

- Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về Chuyển đổi số mà cơ quan, đơn vị chủ trì đảm bảo tiến độ và chỉ tiêu của chương trình đề ra; Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 (*Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND huyện*) và các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh⁽¹⁾.

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ; Định kỳ hàng quý (*trước ngày 05 của tháng cuối quý*) hoặc đột xuất khi có yêu cầu thực hiện báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của địa phương, đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (*cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện*) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc:

- Chịu trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định này; đề xuất, tham mưu Ban Chỉ đạo các nội dung, nhiệm vụ phát sinh (*nếu có*). Tham mưu Ban Chỉ đạo các báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo về Chuyển Đổi số tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao, định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ban Chỉ đạo tại các Phiên họp định kỳ để theo dõi, chỉ đạo.

Điều 3. Các Thành viên Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Công an huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TH.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Võ Anh Tuấn

¹ Kế hoạch số 1250/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2022; Kế hoạch số 3549/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022; Kế hoạch số 3698/KH-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2022; Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 20/3/2023...

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ HUYỆN NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BCDCĐS ngày tháng năm 2023 của
Trưởng ban Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện)

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
I	Các nhiệm vụ trọng tâm về Chuyển đổi số trong năm 2023			
1	Dữ liệu số			
a.	Triển khai Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh để người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.	Văn phòng UBND huyện.	Các Phòng, ban, UBND các xã.	Quý III/2023
b.	Triển khai hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý Hộ tịch; kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp của các lĩnh vực khác.	Phòng Tư pháp.	Các Phòng, ban, UBND các xã.	Thường xuyên
c.	Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông ứng dụng sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử, triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số, sử dụng chữ ký số, thanh toán học phí không dùng tiền mặt.	Phòng GDĐT.	Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.	Quý IV/2023
d.	Chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.	UBND các xã.	Thường xuyên
e.	Triển khai giải pháp kết nối dữ liệu hồ sơ sức khỏe, dữ liệu khám chữa bệnh của người dân tới kho dữ liệu của tỉnh, huyện.	Trung tâm Y tế huyện.	Phòng GDĐT.	Quý IV/2023
2	Chính quyền số			
a.	Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực	Văn phòng UBND huyện.	Các Phòng, ban, UBND các xã.	Đã thực hiện

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
	tuyển, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện.			
b.	Tích hợp ứng dụng sử dụng chữ ký số với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng đối với hình thức ký số từ xa (NEAC) vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, huyện.	Văn phòng UBND huyện.	Phòng GDĐT; Các Phòng, ban, UBND các xã.	Quý III/2023
c.	Các Phòng, ban theo dõi việc triển khai của Bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đối với 53 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ.	Các Phòng, ban thuộc UBND huyện.	Văn phòng UBND huyện.	Theo thời gian triển khai của Bộ ngành Trung ương, của tỉnh
d.	Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của huyện đảm bảo kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.	Văn phòng UBND huyện.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Thường xuyên
e.	Thực hiện nghiêm quy định về bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, tăng cường khai thác thông tin cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu người dân cung cấp Giấy xác nhận tình trạng cư trú trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Văn phòng UBND huyện.	Thường xuyên
f.	Thực hiện đánh giá, mức độ chuyển đổi số đối với các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.	Phòng GDĐT.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
g.	Triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối, tích hợp với Hệ thống của Sở Nội vụ.	Phòng Nội vụ.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Theo lộ trình của Sở Nội vụ giao
h.	Triển khai hoạt động kiểm tra, đánh giá chấm điểm công tác	Phòng Nội vụ.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
	cải cách hành chính định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước thông qua môi trường mạng và các hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.			
i.	Triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, phổ cập kỹ năng số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức.	Phòng Nội vụ.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
j.	Triển khai kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (Trung tâm IOC).	Phòng GDĐT.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Từ quý III/2023
3	Phát triển kinh tế số			
a.	Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ tài liệu hướng dẫn, sổ tay chuyển đổi số, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số; kết nối, hỗ trợ đào tạo về các giải pháp chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại huyện.	Phòng KT-HT.	UBND các xã.	Thường xuyên
b.	Nghiên cứu triển khai giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực: đầu tư công, doanh nghiệp, đấu thầu, giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện.	Phòng KT-HT.	UBND các xã.	Thường xuyên
c.	Thúc đẩy sử dụng hợp đồng điện tử, thương mại điện tử và thương mại số, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, đưa bà con nông dân buôn bán, cung cấp hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử.	Phòng TC-KH.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
d.	Thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt.	Phòng TC-KH.	Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế, Phòng, ban có liên quan; UBND các xã	Quý IV/2023
4	Phát triển xã hội số			
a.	Tiếp tục triển khai hệ thống định danh và xác thực điện tử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân. Phổ	Công an huyện.	Văn phòng UBND huyện, Phòng GDĐT; UBND các xã.	Quý IV/2023

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Cơ quan thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
	cập danh tính điện tử toàn dân.			
b.	Chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt...	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.	UBND các xã.	Thường xuyên
c.	Triển khai hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương để phổ cập kỹ năng số cho người dân thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội.	Phòng GDĐT.	UBND các xã.	Quý IV/2023
d.	Tổ chức triển khai hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực các hoạt động, sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.	Phòng GDĐT.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
5	An toàn thông tin mạng			
a.	Tổ chức phổ cập kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho người dân.	Phòng GDĐT.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
b.	Tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động các loại tội phạm trên không gian mạng, từ đó, ý thức được vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh mạng và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.	Công an huyện.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
II	Các hoạt động khác			
a.	Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác Chuyển đổi số trên địa bàn huyện và tổ chức thực hiện.	Phòng GDĐT.	Các Phòng, ban; UBND các xã.	Quý IV/2023
b.	Họp Ban chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023.	Ban Chỉ đạo CDS huyện.	Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; BCĐ các xã; Tổ giúp việc	Đã thực hiện
c.	Tổng kết hoạt động năm 2023 và xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2024.	Ban Chỉ đạo CDS huyện.	Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; BCĐ các xã; Tổ giúp việc	Quý IV/2023